

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 33.29 บาท ทิศทางอ่อนค่าจำกัด คาดกรอบ 33.25-33.35 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.29 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อน
แนวโน้มเงินบาทยังอ่อนค่าช่วงสั้น เนื่องจากดอลลาร์ยังอ่อนค่าได้ยาก มองกรอบระหว่างวันที่ระดับ
33.25-33.35 บาท

* นายจิตพล พฤษชาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในช่วง
หยุดยาวของประเทศไทย ตลาดการเงินโลกเคลื่อนไหวไปในทิศทางปิดรับความเสี่ยง (Risk off) และใน
สัปดาห์นี้มีจุดที่ต้องจับตา คือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ อังกฤษ ญี่ปุ่น รวมไปถึง
ถึงการรายงานตัวเลขในตลาดแรงงานสหรัฐอีกด้วย

ในฝั่งของหุ้น ตลาดเคลื่อนไหวผันผวนมากที่สุด ดัชนี S&P500 ของสหรัฐปรับตัวลงถึง 0.6%
ขณะที่ Nasdaq ปรับตัวลง 1.4% ชัดเจนว่าความเคลื่อนไหวหลักคือการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ในสหรัฐ หลังจาก Facebook ร่วงลงอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ก่อน นักลงทุนส่วนใหญ่จึงเริ่มมีความกังวล
ว่าตลาดอาจกลับทิศ และขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นอย่างชัดเจน
ในช่วงต้นปี

นอกจากนั้นขนาดตยังคงมีความเสี่ยง ตลาดมีความกังวลกับสองปัจจัยหลักคือ การกีดกันการค้า
ระหว่างสหรัฐและประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหลักของบริษัทสหรัฐและความสามารถในการ
ทำกำไรจะลดลง พร้อมกับต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกจากดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
กลางต่างๆ นักลงทุนจึงปิดรับความเสี่ยงง่ายขึ้น เมื่อมีสินทรัพย์ปลอดภัยที่ให้ผลตอบแทนดี

เขากล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ ต้องจับตาทั้งการประชุม ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันอังคาร ตลาดมี
ความกังวลว่า BOJ อาจปรับเป้าหมายบอนด์ยีลด์ระยะยาวขึ้นจากระดับ 0.00% ไปที่ 0.10% ในวันพุธจะ
มีการประชุมคณะกรรมการ FOMC ของสหรัฐซึ่งคาดว่าจะ"คง"อัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.00% แต่ในวัน
พฤหัสบดีการประชุมของคณะกรรมการธนาคารกลางอังกฤษ อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นจาก 0.50%
ไปเป็น 0.75%

"ชัดเจนว่าการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดได้ส่งผลให้ความผันผวนในตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเรายังมีความเชื่อว่าความเสี่ยงที่นโยบายการเงินจะเข้มงวดไปกว่าปัจจุบันมีไม่มาก และสุดท้ายตลาดจะกลับมาดูการขยายตัวของเศรษฐกิจและเงินเพื่อเป็นหลัก ซึ่งเรายังเห็นว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่แย่ และเงินเฟ้อในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ำ จึงมีความเป็นไปได้ที่ตลาดจะปรับฐานเพื่อรอความชัดเจนของเศรษฐกิจในอนาคต"เขากล่าว

เขากล่าวว่า สำหรับมุมมองของค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ จำเป็นต้องติดตามทิศทางของคณะกรรมการนโยบายการเงินในหลายประเทศ โดยรวมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้และตลาดอาจยังปิดรับความเสี่ยงต่อไป ทำยสัปดาห์ต้องจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์ ซึ่งถ้ายังอยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง (สูงกว่า 1.5 แสนตำแหน่ง) ก็จะสามารถหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่ายากเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆในสัปดาห์นี้ โดยมองกรอบเงินบาทระหว่างวันที่ระดับ 33.25-33.35 บาท และคาดกรอบรายสัปดาห์ที่ระดับ 33.10-33.60 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.31 บาท จากสิ้นวันทำการสัปดาห์ก่อน 94.16

* จากสิ้นวันทำการสัปดาห์ก่อน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,313.76 ล้านบาท

* จากสิ้นวันทำการสัปดาห์ก่อน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 7,955.74 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากสิ้นวันทำการสัปดาห์ก่อน เท่ากับ 33.235 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้